



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ mgonline.com matichon.co.th</p>	<p>การทำงานของ อย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการหลายรายร้องเรียนเรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความล่าช้า ว่า ได้มอบให้เลขาธิการ อย. ไปตรวจสอบและดำเนินการให้ดีที่สุด โดยต้องมีความรัดกุมและรวดเร็ว</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะมีการยุบกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ตั้งขึ้นตาม ม.44 เพื่อแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนล่าช้า ว่า เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่มีการยุบหน่วยงาน แต่จะพิจารณาไม่ให้งานล่าช้า ซึ่งทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการแน่นอน</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก M2F</p> <p>แนวหน้า ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คมชัดลึก</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชัดลึก</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสนช. มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ วาระ 2-3 จำนวน 28 มาตรา ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพิจารณาเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ การปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากความเป็นยาเสพติดประเภท 5 ให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ โดยการจะผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด และความเห็นชอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ หากมีปริมาณการครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย ส่วนหน่วยงานที่จะได้รับอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชาได้ ประกอบด้วย 1.หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามแก้ปัญหาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 2.ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 3.สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 4.ผู้ประกอบการวิชาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน จัดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน 5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6.ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัวเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว และ 7.ผู้ขออนุญาตอื่นที่รมว.สธ.เห็นชอบ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ ป.ป.ส. ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกกัญชา หรือผลิตทดสอบ เสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้ท้องที่เป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ทั้งนี้ เมื่อร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คกก.ควบคุมยาเสพติด ประเมินผลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ได้รายงานที่ประชุมกรม.รับทราบแล้ว ขั้นตอนจากนี้ อย.และทีมงานของรมว.สธ.จะตรวจสอบเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน ส่วนกรณีที่บริษัทต่างชาติขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ที่ประชุมขอให้มีการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และชะลอไว้ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า กฎหมายคลายล็อกกัญชา จะกลายเป็นป่าที่ โดยจะมีผู้ได้ประโยชน์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และบริษัทยาข้ามชาติที่ครอบครองสิทธิบัตรกัญชา ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ธ.ค. 2561 พบว่า สถานะของคำขอสิทธิบัตร 3 รายการที่รมว.พาณิชย์เคยแถลงว่าจะยกเลิกนั้น ยังไม่ได้ยกเลิกคำขอ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งว่า คำขอ 1101003758 ยังไม่ได้ดำเนินการเพิกถอน</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า เมื่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ....ผ่านความเห็นชอบจากสนช.และประกาศบังคับใช้ จะส่งผลทำให้การกระทำความผิดเดิมในการรับจดสิทธิบัตรหรือประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับกัญชา กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายทันที และไม่สามารถเพิกถอนได้อีกต่อไป การลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษจึงเหมือนพอกความผิดให้กับการรับจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาในอดีตทั้งหมด ในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ม.รังสิตจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อป.ช. ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการขอลดสิทธิบัตรของต่างชาติ และหลังปีใหม่จะยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรก่อนที่กฎหมายจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p>	<p>สธ.ห้ามติ่มเหล็กในหน่วยงานราชการ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีการนำเครื่องติ่มแอลกอฮอล์มาติ่มในงานเลี้ยงของรพ.ลำพูน ว่า ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องติ่มแอลกอฮอล์ฯ ห้ามมีการติ่มในสถานที่ราชการ เพราะฉะนั้นจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้ ได้มอบหมาย ปลัด สธ. ดำเนินการแล้ว</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ต้องมีการตรวจสอบเพิ่ม การติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ส่วนคนที่ติ่มในสถานที่ราชการ หากเป็นข้าราชการจะถือว่าทำผิดวินัยด้วย เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กำชับผอ.รพ. รวมถึง นพ.สสจ.ทั่วประเทศ ให้เข้มงวดเรื่องการจัดงานเลี้ยงในสถานที่ราชการ ต้องไม่มีเครื่องติ่มแอลกอฮอล์</p> <p>-กล่าวว่า ขอมอบดอกไม้ให้แก่ ปลัด สธ. ที่เอาเรื่องจัดงานเลี้ยงแล้วแอบนำแอลกอฮอล์ไปติ่มในรพ.ลำพูน เป็นหน่วยงานถือกฎหมายแต่ทำผิดเอง</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ thairath.co.th</p>	<p>โรคมะเร็งตับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งตับเป็น โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย และพบในเพศหญิงเป็นอันดับ 3 แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ประมาณ 20,000 ราย อัตราการเสียชีวิต 15,000 รายต่อปี โรคมะเร็งตับที่พบมากในไทยมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับ สาเหตุเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี และมะเร็งท่อน้ำดีตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ การรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและไนโตรส เช่น ปลาร้า แหนมไส้กรอก เบคอน และสารพิษอะฟลาทอกซินที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดที่พบในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด</p>
<p>เว็บ bangkokbiznews</p>	<p>โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HEALTH LITERATE SCHOOL : HLS) ภาคเหนือ ณ รร.วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ว่า ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 มีเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 กรมฯ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เกิดการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษา มุ่งเป้าให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการ 2.การสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ และ 4.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยในปี 2562 กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 300 แห่งทั่วประเทศ มุ่งให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 เด็กวัยเรียนสูงที่สุดมีส่วน ร้อยละ 68 และเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดี ร้อยละ 55</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนพาเด็กเล็กเที่ยวช่วงปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนพ่อแม่วางแผนพาลูกเล็กเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ระวังได้รับเชื้อโรคติดต่อทางละอองฝอยจากการไอหรือจาม โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก ๆ ในห้องแอร์ หรือที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเครื่องเล่นที่อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า พ่อแม่ผู้ปกครองต้องวางแผนการเดินทางอย่างดี เด็กเล็กเกินกว่า 2 เดือน หากหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรพาไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัด การเดินทางไกล ควรหยุดพักทุก 2 ชม.</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บ bangkokbiznews</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>การส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พระสงฆ์ไทยมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน กรมฯ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์ โดยจัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กทม. รุ่นที่ 1 โชนกรุงธนบุรีเหนือ 8 เขต รุ่นที่ 2 โชนกรุงเทพเหนือ 6 เขต รุ่นที่ 3 กรุงเทพกลาง 5 เขต รุ่นที่ 4 กรุงเทพใต้ 6 เขต รุ่นที่ 5 กรุงเทพตะวันออก 6 เขต และรุ่นที่ 6 กรุงธนใต้ 7 เขต รวม 38 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก และพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (HEALTH LITERATE TEMPLE)
<p>สยามรัฐ เว็บ bangkokbiznews เว็บไทยโพสต์ เว็บเชียงใหม่โพสต์ เว็บเดลินิวส์ Thaipbs, สปริงนิวส์ ผจก.ออนไลน์ News1005.fm</p>	<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานองค์การอนามัยโลก พบว่า ปี 2559 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.35 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 3,700 คนต่อวัน และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน สำหรับไทย มีผู้เสียชีวิต 22,491 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน อยู่อันดับที่ 9 ตีขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่อันดับ 2 แต่ยังอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม 15-29 ปี กรมฯ ได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลักดันการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ในรายที่ไม่สามารถเป่าได้ให้ตำรวจส่งตัวไปเจาะเลือดที่รพ. แลปี 2562 จะขับเคลื่อนโครงการอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และโครงการหน้าโรงพยาบาลปลอดภัย</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>การแกว่งแขนออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอบทความว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งประสบเหตุเอ็นหัวไหล่ฉีก จากการออกกำลังกายด้วยวิธีแกว่งแขน แพทย์ที่รักษาแนะนำว่าการแกว่งแขนนอกจากไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ยังเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ทั้งนี้ สสส.เคยแนะนำให้ออกกำลังกายง่าย ๆ ด้วยการแกว่งแขน ซึ่งนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า การแกว่งแขนคือการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ ช่วยให้ระบบน้ำเหลืองหมุนเวียนได้สะดวก แต่ต้องทำให้ถูกวิธี ขณะที่ ร.ศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นพ.กฤษกร ศิริสม ตีลแพทย์กระดูกและข้อ รพ.เปาโล ให้ข้อมูลในรายการซัวร์ก่อนแชร์ ว่า การแกว่งแขนธรรมดาสำหรับคนร่างกายปกติจะไม่ทำให้บาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อฉีกขาด คนทั่วไปที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหัวไหล่มาก่อนสามารถแกว่งแขนได้ ยกเว้นผู้ที่มีโรคทางหัวไหล่อยู่แล้ว ถ้าแกว่งผิดวิธีหรือแรงเกินไปจะทำให้เส้นเอ็นที่หัวไหล่อ่อนแออยู่แล้วฉีกขาดได้ง่าย ส่วนผู้สูงอายุทั่วไปหากแกว่งแล้วเจ็บ ให้หยุดทำ และไปพบแพทย์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>งบบำนาญวัยบัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.เสนอของบฯ จากรัฐบาลเป็นรายหัว ปัจจุบันอยู่ที่คนละประมาณ 3,000 บาท แต่ในความเป็นจริงไม่ได้จ่ายเงินให้กับประชาชนเป็นรายหัว ดังนั้น หากประชาชนดูแลสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องเข้ารับการรักษา สปสช.ควรจ่ายเงินคืนให้นำไปทำประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ยังใช้วิธีตั้งงบฯ เหมารวมรายหัวเกือบ 50 ล้านคน แต่หมุนเวียนใช้กับคน 20 ล้านคน ที่มาใช้บริการในแต่ละปี แล้วใช้วิธีเฉลี่ยกันไปมาซึ่งไม่มีประเทศไหนทำแบบนี้</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ acnews.net</p>	<p>Smart Card อสม.</p> <p>-เสนอข่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ สธ. จัดทำบัตร Smart Card อสม. ให้เป็นบัตรประจำตัว อสม. ที่เป็นการรวมบัตร ATM และบัตรเดบิตในบัตรใบเดียว ใช้ชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card รองรับบริการโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีเงินฝากของอสม.ทุกเดือน และสามารถติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. มีเป้าหมายจัดทำบัตร 1,039,000 ใบ นำร่อง 12 จังหวัด ภายใน ม.ค. 2562 และขยายให้ครบภายใน 20 มี.ค. 2562</p>
<p>M2F คอลัมน์ Around Bangkok ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p>	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ว่า ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 60 มาจากรถยนต์ รถบรรทุก และรถที่ใช้ น้ำมันดีเซล กรมฯ จึงประสานความร่วมมือกับ บก.จร. เรื่องการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และควบคุมรถบรรทุกไม่ให้วิ่งเข้ามาในถนนกทม.ชั้นในตามเวลาที่กำหนด ยกเว้นรถบรรทุกที่ผ่านการอนุมัติชั่วคราว คาดว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงปีใหม่ค่าฝุ่นจะลดลง เนื่องจากประชาชนออกต่างจังหวัด และในวันที่ 28 ธ.ค. อาจมีฝนตก</p>
<p>M2F</p>	<p>ผลงานสถาบันวัคซีนฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยว่า ได้จัดทำสรุปผลงาน เสนอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลงานสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของบอร์ดวัคซีนในปี 2561 ประกอบด้วย 1. พัฒนากลไกบรรจุวัคซีนใหม่ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2.เห็นชอบนำวัคซีนป้องกันโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ HIB และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้าม่าให้บริการฟรีแก่ประชาชน 3.บูรณาการการจัดหาและสำรอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วัคซีนแบบใหม่ เพื่อลดการขาดแคลน 4.แผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัด ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกภายในปี 2563 5.เตรียมความพร้อมด้านวัคซีนรองรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่อย่างยั่งยืน 6.ผลักดันวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้สมอง อักเสบเจี 7.สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการขึ้นทะเบียนวัคซีน และ 8.เสนอกลไกการสร้าง ความเข้มแข็งหน่วยผลิตวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ผู้จัดการ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ</p>	<p>ชุดตรวจยาทรามาดอล -เสนอข่าว นายอภิชัย พลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พัฒนาชุดตรวจสอบยาทรามาดอลที่ใช้ง่าย รู้ผลภายใน 5 นาที เหมาะกับการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นที่ใช้ตัวอย่างจำนวนมาก โดยสามารถตรวจทั้งที่ผสมในเครื่องดื่มและชนิดแคปซูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด หรือใช้ตรวจพิสูจน์ยาที่ถูกลบจากผู้กลอบจำหน่าย มีราคาต้นทุนหลัก 100 บาท ที่ผ่านมาได้ นำไปให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ อาทิ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อย. ปปส. กรมวิทย์ฯ ฯลฯ ในอนาคตจะต่อยอดเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการผลิตเพื่อป้องกันและปราบปราม</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ thaipost.net</p>	<p>บริการฟรีอินเทอร์เน็ต -นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. เผยว่า กสทช.สนองนโยบายรัฐบาล ให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 6 แสนครัวเรือนในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 3 ปี ส่วนหน่วยงานรัฐใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 5 ปี เริ่มต้นให้บริการ 1 พ.ค. 2562 โดยมีจุด Free WiFi ทั้งในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เป้าหมาย 5,992 จุด แบ่งเป็น ในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง รพ.สต. 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 763 ศูนย์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch